

# Tuổi trẻ Cần Thơ 10 năm góp sức xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương

\* QUỲNH LAM - QUỐC THÁI

## Bài 1: Những điểm sáng lập thân, lập nghiệp

Trong giai đoạn 2007-2013, toàn thành phố có 25 gương thanh niên, nông dân trẻ đạt giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn trao tặng. Ở các quận, huyện đều xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên (ĐVTN) điển hình, năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng và tích cực góp phần khơi dậy phong trào tuổi trẻ lập thân lập nghiệp ở địa phương ...

Thành phố Cần Thơ hiện có trên 90.000 đoàn viên thanh niên. Với sự năng động, sáng tạo và tinh thần xung kích, tình nguyện, 10 năm qua, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số hoạt động, phong trào thanh niên đã bộc lộ không ít hạn chế, khó khăn cần sớm khắc phục...

### Khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng...

Tùng trải qua những giai đoạn cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, Nguyễn Trí Dũng, ở ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền luôn khát khao tìm phương cách vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình. Cơ ngơi, nhà cửa khang trang được tạo dựng bằng bàn tay cần cù lao động của thanh niên trẻ này góp phần khơi dậy ước mơ làm giàu chân chính của nhiều thanh niên trong vùng. Cùng Dũng tham quan vườn ổi sum suê trĩu quả, chúng tôi cũng khá bất ngờ khi biết nhiều người có thể làm giàu từ loại cây ăn trái dân dã này. Trí Dũng kể: "Năm 2004, tôi được tổ chức Đoàn tạo điều kiện cho đi tham quan, học hỏi mô hình làm kinh tế hiệu quả ở nhiều nơi và được Xã đoàn hỗ trợ 400 nhánh ổi. Lúc tôi bắt tay cải tạo 4,5 công đất vườn trồng cam quýt của gia đình để trồng ổi, nhiều người không tin tôi có thể làm ăn "khấm khá" từ giống trái "ăn chơi" này...". Sự khác biệt khi áp dụng mô hình trồng ổi của Dũng là biết kết hợp "lấy ngắn nuôi dài", trồng xen hạnh để có thêm thu nhập, cùng với sự học hỏi, nghiên cứu để xử lý cây ổi cho trái quanh năm và kỹ thuật chăm sóc để trái bóng, đẹp, có phẩm chất ngon. Vườn ổi của Dũng cho thu nhập rất ổn định. Cứ cách 5 ngày anh hái khoảng 700-800 kg ổi, bỏ túi 2-3 triệu đồng. Ước tính, vườn ổi của Dũng cho thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/năm. Năm 2011, Trí Dũng đạt chứng nhận "Nông dân điển hình- tiên tiến" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam trao tặng; năm 2012, Trí Dũng đạt Giải thưởng Lương Định Của, dành cho nông dân trẻ xuất sắc, do Trung ương Đoàn trao tặng.



Mô hình trồng ổi của anh Nguyễn Trí Dũng (bên phải), ở ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền cho thu nhập ổn định nhiều năm qua. Ảnh: P. LAM

Từng nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2010, Nguyễn Trường Duy, ở ấp 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ được nhiều người biết đến với vai trò là người khởi xướng phong trào nuôi ếch thịt tại địa phương, nay là "ông chủ" của cơ sở chuyên cung cấp ếch giống được nhiều nông dân gần xa tin nhiệm. Năm 2006, khi mô hình nuôi ếch còn khá mới mẻ đối với nông dân ở Thới Hưng, Duy đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi ếch, tìm mua con giống, học hỏi kỹ thuật và mày mò nuôi thử nghiệm. Vừa nuôi ếch thịt, Duy vừa nghiên cứu, thử nghiệm cho ếch đẻ để bán con giống. Sau mỗi lần thất bại, Duy rút kinh nghiệm và kiên trì thực hiện cho đến khi thành công. Duy cho biết: "Nuôi ếch không khó nhưng phải cẩn thận, chịu khó quan sát đặc tính, cách ăn của ếch, nguồn nước... để phát hiện bệnh và phòng trị kịp thời". Điều đáng quý là Duy sẵn sàng chia sẻ "bí quyết" cho những ai có nhu cầu. Đa số bà con đến mua ếch giống đều được Duy tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, chọn thức ăn, thậm chí bán con giống cho trả chậm, giúp nhiều hộ khấm khá hơn.

Điểm chung của nhiều thanh niên sản xuất - kinh doanh giỏi là sự cần cù, chịu khó, ý chí quyết tâm, cộng với sự năng động, sáng tạo trong áp dụng các mô hình kinh tế. Thậm chí có những mô hình nhiều người bỏ cuộc vì nhiều rủi ro, thu lời ít nhưng có những thanh niên áp dụng rất thành công. Điển hình như mô hình nuôi heo của anh Nguyễn Xuân Lâm, ở ấp Thạnh Phú, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, cho thu nhập trên 120 triệu đồng/năm, nhờ anh nắm chắc kỹ thuật, giỏi tính toán, tiết kiệm chi phí.

### **Đồng hành cùng thanh niên "lập thân, lập nghiệp"**

Bên cạnh những mô hình tự phát của thanh niên đem lại hiệu quả kinh tế cao, có khá nhiều mô hình do các đoàn thể khởi xướng, trợ giúp nhiều mặt. Qua đó, ngày càng nhiều thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào thanh niên thi đua lập nghiệp và lao động, sáng tạo do Đoàn, Hội phát động. Anh Tô Phương Thanh, Bí thư Xã đoàn Nhơn Nghĩa, chia sẻ: "Qua tìm hiểu tâm tư, nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN, Xã đoàn cùng các chi đoàn bàn cách hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp, kịp thời. Thời gian qua, Xã đoàn cũng phối hợp với

Hội Nông dân tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức về trồng trọt cho ĐVTN. Nhưng vấn đề bức thiết nhất thanh niên đang cần chính là vốn sản xuất...". Nắm được nhu cầu bức xúc này, thời gian qua, Huyện đoàn Phong Điền đã và đang tranh thủ các nguồn vốn cho thanh niên vay. Trước mắt, đang khảo sát, giúp tổ thanh niên "lập thân, lập nghiệp" tại xã Tân Thới vay vốn. Huyện đoàn cũng đề nghị Đoàn cấp trên tích cực tìm những chương trình, dự án giúp ĐVTN vay vốn lập nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng thường xuyên phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các điểm trình diễn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật - công nghệ, nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả, câu lạc bộ khuyến nông, hình thành hợp tác xã thanh niên, tổ chức phong trào "Bốn mới" góp phần giải quyết việc làm nâng cao đời sống thanh niên.

Đối với ĐVTN ở các quận nội thành, các cơ sở Đoàn ở địa bàn dân cư, các trường học cũng năng động, sáng tạo trong việc tranh thủ phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức các lớp đào tạo nghề miễn phí, ngày hội việc làm, các diễn đàn, câu lạc bộ nhằm tạo "cầu nối" giúp thanh niên chuyển đổi nghề nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên lập thân, lập nghiệp. Nổi bật như CLB Giới thiệu và tư vấn việc làm cho thanh niên (thuộc Đoàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) thành lập và duy trì 3 năm nay, đã trở thành địa chỉ tin cậy của các sinh viên và ĐVTN trên địa bàn. Trần Thanh Ngọc Thanh Loan, Phó Bí thư Đoàn phường kiêm Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: "Nhận thấy nhiều bạn trẻ tham gia các lớp nghề nhưng lại không tìm được việc làm phù hợp, CLB chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin từ Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố để tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn làm hồ sơ... Trung bình mỗi năm, CLB tư vấn và giới thiệu việc làm cho khoảng 120 bạn trẻ".

### Nhiều chương trình, dự án hỗ trợ thanh niên

Trong giai đoạn 2002-2007, tổ chức Đoàn đã đảm nhận thực hiện nhiều chương trình, dự án quốc gia và địa phương, như: Dự án "Phổ cập tin học cho thanh niên vùng ven thành phố", xây dựng được 73 câu lạc bộ nông thôn với tổng trị giá trên 8,3 tỉ đồng trong chương trình "Xây dựng câu lạc bộ nông thôn thay thế câu lạc bộ ở Đồng bằng sông Cửu Long". Cùng với các dự án đó, hàng ngàn công trình, phần việc đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn của thành phố. Phong trào "Sáng tạo trẻ", "phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" ngày càng thu hút nhiều ĐVTN tham gia, với nhiều công trình, phần việc, đề tài sáng kiến góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Chỉ tính từ 2007 đến nay, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện được hơn 1.800 đề tài nghiên cứu khoa học làm lợi trên 11 tỉ đồng; thành lập được 93 câu lạc bộ, quỹ, giải thưởng hỗ trợ sáng kiến; thực hiện hơn 6.500 công trình, phần việc thanh niên. Nổi bật phải kể đến phong trào "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", thiết thực góp phần giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực học tập, nghề nghiệp việc làm, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và phát triển kỹ năng xã hội. Bên cạnh tham mưu với UBND

**Từ 2007 đến 2012, các cấp bộ Đoàn trong thành phố đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 124.282 ĐVTN, đào tạo nghề cho 85.992 thanh niên, trong đó có 70.463 thanh niên được giải quyết việc làm; thực hiện được 3.046 dự án với số vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các nguồn khác trên 161,9 tỉ đồng; thành lập được 2.083 câu lạc bộ giúp nhau lập nghiệp với 35.437 lượt ĐVTN tham gia; hỗ trợ hàng trăm căn Nhà nhân ái, nhà ở cho nhiều ĐVTN gặp khó khăn về nhà ở...**

thành phố phê duyệt đề án 103 "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm" và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án, nhiều hình thức mới trong hỗ trợ nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả như: "Hội chợ việc làm", "Ngày hội việc làm thanh niên", "Tuần lễ việc làm thanh niên", "Sàn giao dịch việc làm cho thanh niên", chương trình "Cà phê doanh nhân"; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo cơ chế khuyến khích học nghề, đào tạo nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho thanh niên tại các địa phương. Các cấp bộ Đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất như: tổ chức bữa cơm công nhân, bán hàng lưu động phục vụ thanh niên công nhân... Cần Thơ cũng được Trung ương Đoàn đầu tư xây dựng Trung tâm hướng nghiệp, tư vấn, dạy nghề cho thanh niên Cần Thơ với tổng kinh phí đầu tư 52 tỉ đồng. Đây là điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho ĐVTN trong thời gian tới.

-----

## **Bài 2: NƠI RỘ CÁC PHONG TRÀO TÌNH NGUYỆN**